

BÁO CÁO
Tình hình tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024

Thực hiện Công văn số 1324- CV/HU, ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Huyện ủy Bạch Thông về việc báo cáo tình hình tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Đảng ủy xã báo cáo tình như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 30-CT/TTG, ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 1281-CV/HU ngày 22/12/2023 của Huyện ủy Bạch Thông về việc tổ chức tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ngay từ tháng 12 năm 2023, Đảng ủy xã đã ban hành công văn số 525-CV/ĐU, ngày 22/12/2023 để khai triển thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết Giáp Thìn năm 2024 và Chỉ thị số 30-CT/TTG, ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm các văn bản đều được triển khai tới Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc.

Chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết. Chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận, chuyển quà do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã trao tặng cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo kịp thời. Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hóa, thể thao bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ. Tổ chức Tết trồng cây năm 2024.

2. Tình hình phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết

Trạm Y tế xã duy trì, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Trong tháng phát sinh bệnh cúm mùa tại các thôn, Trạm y tế xã đã tăng cường công tác truyền thông về cách phòng bệnh và giám sát dịch bệnh đã khám và cấp phát thuốc cho 268 lượt người, thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã đảm bảo, không có ca ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024; kiện toàn Ban chỉ đạo và thành lập tổ kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm xã. Tổ kiểm tra liên ngành về ATVSTP xã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh kẹo trên địa bàn xã được 09 cơ sở; trong đó các cơ sở có giấy phép kinh doanh đầy đủ, đúng quy định, ngoài ra có một số cơ sở có một số mặt hàng như bánh kẹo, mì tôm và sữa... quá hạn sử dụng, Tổ kiểm tra đã tiến hành tiêu hủy tại chỗ.

3. Tình hình hàng hóa phục vụ tết

Chỉ đạo các ngành, công chức chuyên môn theo dõi sát diễn biến thị trường hàng hóa, tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa, nhất là mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gây sốt giá. Các ngày trong tuần giáp Tết, nhất là trong các ngày 06/02 đến 08/2, (*tức ngày 27, 28, 29 tháng 12 âm lịch*) nhu cầu tiêu dùng, mua sắm tết của Nhân dân tăng mạnh; tại các đại lý, cơ sở kinh doanh, chợ xã khối lượng hàng hoá xuất bán ra nhiều. Trên thị trường các mặt hàng thiết yếu phong phú, đa dạng về mẫu mã, số lượng và chủng loại đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, không có hiện tượng khan hiếm, sốt hàng, sốt giá hay tăng giá. Không phát sinh vi phạm về hoạt động kinh doanh thương mại, thị trường, giá cả trong dịp Tết.

4. Công tác chăm lo, chuẩn bị Tết cho Nhân dân theo chủ trương mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết, bảo đảm an sinh xã hội

Đảng ủy chỉ đạo UBND xã ban hành Kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công; người có uy tín nhân dịp tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn xã, xem xét chi hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Phối hợp với các Đoàn thăm tặng quà của huyện, các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc tổ chức thăm hỏi, chuyển các phần quà cho gia đình người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, các đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, chúc thọ người cao tuổi đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Cụ thể số quà như sau:

- **Đối với người có công:** Xã đã tiếp nhận và chuyển 42 suất quà của Chủ tịch nước theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 05/03/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn cho người có công với cách mạng và thân nhân nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đến 42 người có công, gia đình chính sách ở trên địa bàn xã với tổng số tiền là 22.500.000 đồng.

- **Đối với người cao tuổi:** Xã đã tổ chức Hội nghị chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi tròn 70,75,80,85,95 tuổi trong năm 2024 cho 43 cụ, tổng số tiền là 17.400.000 đồng; Tiếp nhận và chuyển quà chúc thọ của Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ đối với 02 cụ tròn 90 tuổi, tổng số tiền 1.200.000 đồng; Tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đối với 02 cụ, tổng số tiền là 600.000 đồng.

- **Đối với trẻ em:** Quỹ Bảo trợ trẻ em xã đã tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ cho 12 trẻ, tổng số tiền là 2.400.000 đồng.

- **Đối với người uy tín:** Xã đã thành lập đoàn thăm, chúc Tết 08 người uy tín, tổng số tiền là 4.000.000 đồng.

- **Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo:** Xã đã tiếp nhận và chuyển quà cho 91 hộ gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổng số tiền là 29.500.000 đồng. Tiếp nhận và cấp phát gạo cứu đói cho 17 hộ, 33 khẩu, 495kg gạo.

5. Việc bảo đảm giao thông đi lại và thông tin liên lạc trong dịp Tết

Trên địa bàn xã không xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, va quệt giao thông, cháy nổ. Thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt phục vụ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin liên lạc của nhân dân trong dịp Tết.

6. Công tác tổ chức các hoạt động vui chơi trong dịp Tết

Các hoạt động tuyên truyền chào mừng năm mới Giáp Thìn năm 2024, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được đẩy mạnh. Thực hiện tốt việc tuyên truyền về truyền thống văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn hoá, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ; gương người tốt, việc tốt.... Đài phát thanh xã duy trì phát thanh các chương trình phục vụ Tết với thời lượng 2 buổi/ngày. Tổ chức trang trí cờ, treo băng zôn, khẩu hiệu, "Mừng Đảng – Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024" tại trụ sở cơ quan, khu trung tâm xã,... chỉ đạo nhân dân treo cờ Tổ quốc, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trang hoàng nhà cửa,... Tổ chức dâng hương nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ ngày 28/12 âm lịch.

7. Thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước

Thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước. Không có hiện tượng tặng quà tết cho lãnh đạo, không sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công trái quy định.

8. Tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết

Chỉ đạo Công an xã, BCH Quân sự xã xây dựng kế hoạch và phân công lịch trực Tết, đảm bảo quân số trực tại trụ sở và đi tuần tại các thôn trên địa bàn theo kế hoạch. Công tác an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn được đảm bảo. Trước và trong tết trên địa bàn xã không có vụ việc xảy ra liên quan đến an ninh, trật tự.

9. Hoạt động tổ chức Tết trồng cây và ra quân sản xuất đầu năm

Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn năm 2024. Theo đó sẽ tổ chức Lễ phát động tại Nhà Văn hóa xã; thời gian từ **8h00** ngày **15** tháng **02** năm **2024** (*tức ngày mùng 06 tháng Giêng năm Giáp Thìn*). Địa điểm tổ chức Tết trồng cây tại khu đồi nhà ông Đinh Văn Lực (*hộ thờ cúng Liệt sỹ*) thuộc thôn Pác Chang, xã Lục Bình.

Việc chỉ đạo ra quân sản xuất đầu năm: Chỉ đạo cán bộ, công chức xã sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán đến ngày 15 tháng 02 năm 2024, trở lại quan tham gia tết trồng cây và làm việc chuyên môn theo quy định. Chỉ đạo bà con Nhân dân sản xuất vụ xuân năm 2024 theo đúng khung thời vụ, chủ động thực hiện các biện pháp chống rét, chống đói cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường giám sát dịch bệnh, không xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

10. Việc tổ chức làm việc, ứng trực, không nghỉ Tết

Đảng ủy xã chỉ đạo bố trí cán bộ, công chức tết, kịp thời xử lý, giải quyết công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo trong dịp Tết. Đảm bảo việc trở lại làm việc bình thường sau đợt nghỉ Tết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

11. Việc chỉ đạo tổng kết công tác năm 2023 của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ Bốn mươi ba (khóa XX), họp ngày 22 tháng 11 năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã thống nhất chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024. Kết quả các cơ quan, đơn vị đã thực hiện xong việc tổng kết công tác năm 2023; Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2023 vào ngày 05/01/2024.

12. Công tác khác (không có)

Trên đây là báo cáo tình hình trước và trong tết Nguyên đán Giáp Thìn trên địa bàn xã Lục Bình.

Nơi nhận:

Gửi bản giấy:

- Lưu Đảng ủy.

Gửi bản điện tử:

- Văn phòng Huyện ủy,

- Các đồng chí Đảng ủy viên.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Nông Thị Quyên

